

SME Talk: การออม ควรจะมีเงินออมแค่ไหนเมื่อเกษียณ?

บทความโดย : ไพศาล เตมีย์

ใครที่คิดว่า “การออม” ไม่ใช่เรื่องที่สำคัญเลยที่จะต้องเสียเวลามาคิดเป็นเรื่อง “ซีเรียส” คงจะมีอยู่ 3 ประเภท

ประเภทแรก คือพวกที่ร่ำรวยมหาศาลอยู่แล้ว ยังไง ๆ ก็มีเงินใช้ไปตลอดชีวิต

ประเภทที่สอง คือพวกที่ “ออมเงิน” อยู่แล้ว ไม่เห็นจะยากตรงไหน พุดง่าย ๆ คือพวกนี้ถูกฝึกมาตั้งแต่เด็กจนโต อยู่แล้ว ก็เลยออมได้เป็นนิสัย

ประเภทที่สาม คือพวกที่ “ประมาทในชีวิต” ไม่ค่อยสนใจอะไรในวันข้างหน้า รู้แต่ว่าวันนี้ก็สนุกสนานได้ไปวัน ๆ ก็มีความสุขดีอยู่แล้ว วันข้างหน้าจะเป็นอย่างไร ก็นึกแต่ว่าไม่น่าจะมีปัญหาอะไร ความสามารถอย่างเราเอาตัวรอดได้อยู่แล้วพวกนี้เห็นคุณค่าของการออมน้อยกว่าที่ควรจะเป็น

ใครที่จัดอยู่ในประเภทที่สาม ระวังให้ดี เพราะชีวิตมันเปลี่ยนแปลงมีสิทธิ “ลำบาก” แบบแก้ไขอย่างไรก็แก้ไม่ทัน

จะแก้ทันได้อย่างไร ก็ลองคิดกันดูก็ได้ว่า ภายหลังจากที่เรา ๆ ท่าน ๆ ต้องเกษียณอายุจากการทำงาน คือเขาไม่จ้างทำงานต่อไปแล้วเพราะอายุก็มาก ทำงานก็ได้น้อยกว่าคนหนุ่มคนสาว

ประมาณอายุว่า 60 ปี แล้วไม่มีงานทำ ไม่มีรายได้แล้วแต่ต้องมีชีวิตอยู่ต่อไป สมมติว่าสัก 20 ปี ต้องไปสิ้นอายุขัยเอาประมาณ 80 ปี

20 ปีที่เหลือโดยไม่มีรายได้ประจำ แต่ต้องกิน ต้องใช้ ต้องรักษาพยาบาล ต้องท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจบ้างเอาง่าย ๆ ว่าสมมติว่าหลัง 60 ปีแล้วจะใช้อย่างประหยัด ๆ เดือนละประมาณ 8,000-9,000 บาท เอา 12 เดือนเข้าไปปีหนึ่งก็ประมาณ 1 แสนบาท แล้วคุณ 20 ปีกว่าจะเสียชีวิตนับดูแล้วก็ต้องมี “เงินสดเก็บ” ไว้ประมาณ 2,000,000 บาท!!!

อย่าเพิ่งคิดนะว่าใช้ได้น้อยกว่านี้ ก็ลองคิดดูเอาก็ได้ว่าปัจจุบันแค่ “ค่าแรงขั้นต่ำ” ซึ่งว่าต่ำแล้วสำหรับคนเราที่จะพออยู่รอดได้ก็จะตกประมาณเดือนละ 6,000 บาท แล้วอีกตั้ง 30 กว่าปีข้างหน้าจะเกษียณ ค่าครองชีพ เงินเฟ้อ จะขึ้นกันไปถึงไหน ๆ ปานนั้นค่าแรงขั้นต่ำมอดเข้าไปเดือนละไม่ต่ำกว่า 1 หมื่นบาทหรือหรือ?

นี่ทำตัวเลขให้ต่ำ ๆ แล้ว ยังต้องมีเงินเก็บไว้ถึง 2 ล้านบาทก่อนเพื่อจะตายไปแบบไม่ทรมาน

ถ้าใครที่คิดจะต้องใช้เงินหลังเกษียณมากกว่านี้ ยกตัวอย่างสักประมาณเดือนละ 15,000 บาท แบบนี้ลองคูณด้วย 12 เดือนแล้วตามด้วยคูณอีก 20 ปี จะตกแล้วเป็นเงินถึง 3,600,000 บาท

ดูแล้วเป็นเงินน้อย ๆ ที่ไหนสำหรับประชาชนคนทำงานกินเงินเดือนทั่ว ๆ ไป เงินออมจำนวนมากขนาดนี้ใช้เวลาเก็บได้ในเวลาสั้น ๆ ได้ที่ไหน อย่างนี้แล้ว คงไม่ต้องสงสัยเลยว่า ทำไมจึงได้บอกว่า คนที่ทำงานกันถึงเดี๋ยวนี้แล้ว ยังไม่มีเงินออมเป็นกอบเป็นกำเลยนั้น เป็นผู้ที่อยู่ในความประมาทเป็นอย่างยิ่ง